



สำเนาฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ โทร ๑๑๒, ๑๑๓
ที่ สทช. ๑๐๐๓.๙/ ๒๕๒ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
เรื่อง ขอบเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๕ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
วาระที่ ๔.๗

เรียน ประธาน กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช.ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และดิฉันได้ลงมติ หรือมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมากในวาระที่ ๔.๗ เรื่องประธานอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลาออกจากตำแหน่ง ดิฉันจึงขอเปิดเผยมติและ ความเห็นของดิฉันเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช.ครั้งดังกล่าวดังนี้

“ตามที่ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งดิฉันเป็นประธานอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แทนประธานอนุกรรมการที่ลาออก โดยระบุเพิ่มเติมว่า วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวให้มีระยะเวลาหนึ่งปีนั้น

ดิฉันมีความเห็นต่างจากมติของที่ประชุม เนื่องจาก การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแต่ละชุด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและบุคลากรจากภายในสำนักงาน ตลอดจนรวมถึง คณะกรรมการ กสทช. นั้น ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งโดยขึ้นอยู่กับหลักการเรื่องภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น วาระการ ดำรงตำแหน่งจึงมีทั้งที่กำหนดเวลาสามเดือน หนึ่งปี สองปี และสามปี โดยคำสั่ง กสทช.ที่ ๓๑/๒๕๕๕ เมื่อ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและ กิจการโทรทัศน์ ระบุว่าให้คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี เหตุผลในการ กำหนดระยะเวลาสามปีนั้นเป็นการเล็งเห็นถึงความสำคัญและความต่อเนื่องในภารกิจของคณะอนุกรรมการ ชุดดังกล่าวซึ่งนับได้ว่าเป็นหนึ่งในสองคณะอนุกรรมการที่ได้รับการระบุไว้ในมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของ

/คณะอนุกรรมการ ...

คณะอนุกรรมการที่ช่วยปฏิบัติงานด้านกิจการกระจายเสียงที่มีกำหนดมากกว่าหนึ่งปีให้เหลือหนึ่งปีเพื่อให้
เกิดความเสมอเหมือนกันจึงเป็นหลักการที่ไม่สมเหตุสมผล และอาจสร้างข้อก้ำงขาแก่อนุกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน ๑๑ คน จาก ๒๓ คน ถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผลงานของคณะอนุกรรมการฯ เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนถึงความตั้งใจ
และประสบความสำเร็จในการดำเนินการสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยเฉพาะภารกิจในการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคด้านสื่อกำลัง
ขยายตัวขึ้นในทุกภูมิภาค รวมถึงการผลักดันนโยบายในเรื่องกระบวนการรู้เท่าทันสื่อและการรณรงค์ทาง
สังคม ความสำเร็จของตัวชี้วัดดังกล่าวมาจากปัจจัยที่สำคัญคือองค์ประกอบของอนุกรรมการที่เป็นตัวแทน
ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมหลากหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มคนพิการ กลุ่มเด็ก
เยาวชนและครอบครัว กลุ่มสตรี กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนนักวิชาการ
ด้านสื่อสารมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เป็นต้น

การลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม กสท.ครั้งนี้ จึงเป็น
การบั่นทอนกำลังใจในการทำงานของคณะอนุกรรมการฯ และอาจทำให้เกิดความล้ลเสงสัย และขาดความ
เชื่อมั่นต่อนโยบายของ กสทช. ในเรื่องการส่งเสริมศักยภาพให้ประชาชนมีความตื่นตัว เข้มแข็ง รู้จักสิทธิ
ของตนเองตามที่ระบุไว้ในแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ อีกทั้งอาจกระทบ
ต่อความเชื่อมั่นของคณะอนุกรรมการชุดอื่น ๆ ต่อการออกคำสั่งแต่งตั้งของ กสทช."

จึงเรียนมาเพื่อนำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสท.ด้วย



(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)

กสทช.